



โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่ 185/61 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

อาชีพทำนาไม่ไร้เกียรติ แต่เป็นอาชีพที่มั่นคง แปลงใหญ่ข้าวหางดง พร้อมสีบหอดลูกหลานทำนา



อาชีพทำนาไม่ไร้เกียรติ แต่เป็นอาชีพที่มั่นคง แปลงใหญ่ข้าวหางดง พร้อมสีบหอดลูกหลานทำนา

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างทายาทสีบหอดการทำนาแบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แปรรูปและการตลาดนำการผลิต

นายพัฑ ไซยวงศ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าเมื่อ ปี 2559 ราคาข้าวตกต่ำมาก ชาวนาเดือดร้อน จึงได้รวมตัวกันพบปะพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา สรุปทางออกคือรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าว เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองและพัฒนาคุณภาพพร้อมยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น โดยเริ่มแรกแกนนำ 9 คน ได้ระดมกันสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประสานงานทางสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน สามารถทำสัญญาการตกลงซื้อขายข้าวล่วงหน้ากับโรงสีในราคานำตลาด 20-50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรในชุมชนเชื่อมั่นและเข้าร่วมเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 350 คน พื้นที่ 3,000 ไร่ ผลผลิตข้าวของกลุ่มฯ 4,050,000 กิโลกรัมต่อฤดูกาลผลิต (เฉลี่ย 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ : น้ำหนักหลังรถได้เก็บเกี่ยว : ความชื้น 25 % : พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1)

ปัจจัยความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

1. คณะกรรมการและสมาชิกมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มีความสามัคคี เข้มแข็งและเสียสละ
 2. มีการบริหารจัดการและประสานงาน เพื่อบูรณาการทำงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว การพัฒนาคุณภาพ การยกระดับราคาสินค้า การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและการตลาดนำการผลิต
 4. เป็นแหล่งสร้างเยาวชนและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบสานต่อยอดอาชีพการทำนาเพราะในอนาคตการทำนาจะต้องดีกว่าอาชีพอื่น ทุกคนต้องกินข้าว พื้นที่นาและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยน้อยลง ราคาข้าวต้องดีขึ้นแน่นอน อาชีพทำนาต้องไม่ไร้เกียรติ แต่เป็นอาชีพที่มั่นคง
- นายเนเรศ ฝิปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตข้าว จาก 6,000 บาทต่อไร่ เหลือเพียง 3,900 บาทต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตข้าว จาก 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ำหนักหลังรถได้เก็บเกี่ยว : ความชื้น 25 % : พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1)

โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเองและการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยชีวภัณฑ์ไม่พึ่งพาสารเคมี การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตและเก็บเกี่ยว นอกจากนี้แล้วยังทำการตลาดนำการผลิตและแปรรูปข้าวแบบครบวงจร

เกษตรกรที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายพัฑ ไซยวงศ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.